

โครงการ “รางวัลผลงานวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์คุณภาพดีเด่น ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559”

หลักการและเหตุผล

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ประกาศให้มีจรรยาบรรณการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 เป็นต้นมา และได้ดำเนินการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ตาม “แผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559” และล่าสุดนี้ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2558 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็น สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์หลากหลายชนิด ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนา บุคลากรและการส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณการวิจัยที่ใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และสอดคล้องกับหลักการสากล (3Rs – Refinement, Reduction, Replacement) เพื่อให้มี การใช้สัตว์โดยมีการคำนึงถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ คำนึงถึงความเจ็บปวดของสัตว์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผลงานให้มีความถูกต้อง แม่นยำ เป็นที่ยอมรับของสังคม และไม่ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตสัตว์ไปโดยเปล่าประโยชน์

ดังนั้น เพื่อให้ให้นักวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและยึดถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับ จรรยาบรรณการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ถูกต้องตามหลักการสากล และเป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องาน ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการ “รางวัลผลงานวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์คุณภาพ ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559” เพื่อมอบรางวัลให้แก่นักวิจัยที่ใช้สัตว์ที่มีการดำเนินงานวิจัยที่ใช้สัตว์ อย่างสอดคล้องกับจรรยาบรรณการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และหลักการสากล รวมทั้งมีผลงานที่มีคุณภาพดีและ เป็นประโยชน์ต่อสังคม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณการวิจัยที่ใช้สัตว์ฯ อย่างเคร่งครัด และมีผลงานจากการใช้ สัตว์ที่มีคุณภาพดีเด่น
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สัตว์ในงานวิจัยให้สอดคล้องกับหลัก จรรยาบรรณการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ และหลักการสากล (3Rs)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณา

1. เป็นนักวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ซึ่งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้ สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.)
3. ต้องมีใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติของผลงานวิจัยที่เสนอเพื่อรับรางวัล

1. เป็นผลงานวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยพิจารณาย้อนหลัง 5 ปี (ปีพ.ศ. 2555-2559)
2. เป็นผลงานที่ดำเนินการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือมีความร่วมมือทางการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก หรือต่างประเทศ
3. ไม่เป็นผลงานของวิทยานิพนธ์ที่ใช้เพื่อจบการศึกษา
4. เป็นงานวิจัยที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
5. เป็นงานวิจัยที่ยึดถือและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และ หลักการสากล และใช้สัตว์ของหน่วยงาน/สถาบัน
6. เป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อวงการวิชาการ หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์

รางวัลผลงานวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์คุณภาพดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559

เงินรางวัลผลงานวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์คุณภาพดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

แผนการดำเนินงานโครงการนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

พฤศจิกายน 2559	ผ่านการพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงและใช้สัตว์และที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธันวาคม 2559	จัดทำแบบฟอร์มสำหรับผู้ส่งผลงานเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกและจัดทำแบบฟอร์มเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัล
มกราคม 2560	ที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงและใช้สัตว์พิจารณาแบบฟอร์มสำหรับผู้ส่งผลงานเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกและแบบฟอร์มเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัล
มีนาคม 2560	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ประกาศโครงการ
เมษายน 2560	รับสมัครผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์คุณภาพดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559
พฤษภาคม 2560	ประกาศผลการพิจารณา ผลงานวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์คุณภาพดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559
มิถุนายน 2560	จัดพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์คุณภาพดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 ในการอบรมที่ คกส. จัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน 2560

วันเวลาและสถานที่

มอบรางวัล ในการอบรมที่ คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์จัดขึ้นในช่วง
เดือนมิถุนายน 2560

ผู้สมัคร

อาจารย์นักวิจัยที่มีโครงการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยง
และใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์